

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 391/BC-HĐND

Quảng Trị, ngày 03 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII

Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 và trước kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII tại 30 điểm tiếp xúc cử tri về những nhóm vấn đề sau:

I. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri

1. Về lĩnh vực nông nghiệp

Cử tri trên địa bàn huyện Cam Lộ kiến nghị: Thực hiện chủ trương của tỉnh và huyện, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn đã mạnh dạn ứng dụng KHCN nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp nông thôn. Tuy nhiên, quá trình sản xuất gặp nhiều khó khăn (hộ gia đình phải đi thực tế và học hỏi kinh nghiệm từ các tỉnh, thành, thuê gia công, vay vốn đầu tư...), vì vậy, giá thành sản phẩm cao, khó cạnh tranh trên thị trường. Trong lúc đó, Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập, có nhiều điều kiện thuận lợi về con người, kinh phí, cơ sở vật chất, đặc biệt được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, vì vậy, Trung tâm đã sản xuất các sản phẩm công nghệ cao và bán trên thị trường trong và ngoài tỉnh với mức giá khá thấp. Cử tri nhận thấy nhiệm vụ của Trung tâm là nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ, nếu từng bước thực hiện việc tự chủ kinh phí, trung tâm thực hiện việc kinh doanh dịch vụ KHCN, chứ không thể kinh doanh thương mại các sản phẩm được làm ra từ "đầu vào" là kinh phí của Nhà nước; như vậy là cạnh tranh không lành mạnh, không công bằng với người dân, doanh nghiệp. Kiến nghị tỉnh xem xét việc cấp phép sản xuất và thương mại của Trung tâm; đồng thời chỉ đạo Trung tâm quan tâm thực hiện các hoạt động thông tin, tư vấn đào tạo, chuyển giao công nghệ cho người dân theo đúng mục đích, ý nghĩa phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Cử tri xã Vĩnh Lâm (Vĩnh Linh) kiến nghị tỉnh quan tâm chi tiền hỗ trợ cho người nông dân về dịch bệnh Lở mồm long móng xảy ra trên gia súc.

Cử tri các xã Hải Sơn, Hải Quế phản ánh: công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất dù đã được chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, HĐND huyện cũng đã

ban hành chính sách hỗ trợ nhưng tiến độ thực hiện còn chậm, hiệu quả đạt được chưa như mong đợi. Kính đề nghị tỉnh quan tâm, ban hành nghị quyết chuyên đề để khuyến khích, đẩy nhanh tiến độ dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn từ đó đẩy mạnh liên doanh, liên kết, thu hút đầu tư lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cử tri nhiều xã trên địa bàn huyện Cam Lộ kiến nghị: Hiện nay có nhiều thôn đã sáp nhập, tuy nhiên việc hướng dẫn và thực hiện cấp lại giấy tờ tùy thân cho người dân tại các thôn đã sáp nhập chưa được thực hiện. Đề nghị tỉnh có hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm thực hiện và có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan.

Cử tri phường 1 (thị xã Quảng Trị) kiến nghị: về vấn đề sạt lở bờ sông gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của Nhân dân (ở Tổ 1- khu phố 1). Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xử lý sớm.

Cử tri xã Triệu Giang phản ánh hiện nay bờ sông Thạch Hãn khu vực thôn Tiên Kiên đã bị sạt lở nặng vào gần sát chân đường giao thông và sát chân bia di tích lịch sử cách mạng (nơi làm việc của Tỉnh ủy Quảng Trị trong những năm 1937-1939). Vì vậy đề nghị cấp trên sớm hỗ trợ vốn để xây kè chống sạt lở ở khu vực này bảo đảm an toàn cho các công trình và nhà ở dân cư.

2. Về lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải

Cử tri xã Húc Nghi và các xã trên địa bàn huyện Đakrông kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ xây dựng Trụ sở UBND xã hiện đã quá xuống cấp và nằm trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở cao;

Cử tri xã Vĩnh Lâm (Vĩnh Linh) kiến nghị hoàn thiện các phòng học tại trường Tiểu học Vĩnh Lâm do bão số 10 năm 2017 (cụm Tiên Mỹ). Bố trí ngân sách xây dựng 4 phòng học tại trường Tiểu học Vĩnh Lâm (cụm Đặng xá) đã xuống cấp nghiêm trọng.

Cử tri xã Vĩnh Hà, Vĩnh Tú (Vĩnh Linh) kiến nghị: sau khi sát nhập thôn về quy mô thôn lớn, không có nhà sinh hoạt cộng đồng đáp ứng khi sinh hoạt hội họp, vì vậy đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để xây dựng lại Trung tâm học tập cộng đồng vừa đúng vị trí trung tâm, vừa đảm bảo quy mô sinh hoạt.

Cử tri các xã biên giới huyện Đakrông kiến nghị: hiện nay rất nhiều thôn trên địa bàn huyện không thể xây dựng được nhà sinh hoạt cộng đồng. Theo Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định định mức vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn tối đa là 300 triệu đồng, trong khi đó để xây dựng được 01 nhà văn hóa thôn giao động trên, dưới 01 tỷ đồng. Đề nghị HĐND tỉnh bỏ định mức tối đa như tại Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND để phù hợp với tình hình thực tế.

Cử tri xã Ba Lòng (huyện Đakrông) phản ánh: Đường 588a đoạn từ xã Triệu Nguyên vào vùng chiến khu Ba Lòng đã xuống cấp, đề nghị cấp trên quan tâm nâng cấp tuyến đường để người dân đi lại thuận lợi.

Cử tri xã Cam An (huyện Cam Lộ) kiến nghị: Sau khi nâng cấp Quốc lộ 1A qua địa phận xã Cam An, nhiều cống thoát nước đặt không hợp lý nên không phát huy hiệu quả; các điểm vượt nổi từ quốc lộ vào các đường giao thông nội thôn quá cao gây mất an toàn và thường xảy ra tai nạn giao thông. Kính đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra và có hướng khắc phục tạo điều kiện đi lại và ATGT cho người dân.

Đoạn đường quốc lộ 1A qua trung tâm thành phố Đông Hà mật độ tham gia giao thông của các loại phương tiện quá nhiều, đặc biệt là các loại xe có tải trọng lớn nên thường xảy ra mất an toàn và tai nạn giao thông. Đề nghị tỉnh sớm quy hoạch và thực hiện đường tránh qua thành phố Đông Hà, đồng thời xây dựng thêm các tuyến đường giao thông ở khu vực phụ cận thành phố để thông thoáng nội đô và khắc phục tình trạng trên.

Cử tri xã Triệu Trạch và Triệu Sơn (Triệu Phong) phản ánh tuyến đường ĐH 43 từ Bồ Bản vào đến Phương Lang đã xuống cấp nghiêm trọng do có rất nhiều xe trọng tải lớn thường xuyên chạy trên đường này, gây khó khăn cho việc giao thông đi lại của người dân. Cử tri đề nghị cấp trên quan tâm sớm khắc phục để nhân dân đi lại được thuận tiện, đồng thời đề nghị nâng cấp từ đường huyện lên đường tỉnh vì đây là tuyến đường liên huyện nối Quốc lộ 49c qua huyện Hải Lăng và có nhiều phương tiện giao thông của các tỉnh, huyện bạn đi qua đường này.

Cử tri thị trấn Hải Lăng (Hải Lăng) kiến nghị tiến độ thi công đường DT582, đoạn từ trường THPT Hải Lăng đến ngã năm xã Hải Thọ còn chậm trễ, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, kính đề nghị cấp trên quan tâm đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước tết Dương lịch 2019; cấp trên quan tâm khắc phục điểm đọng nước tại khu vực ngã ba giao giữa Quốc lộ 1A và đường Hùng Vương (DT582), đảm bảo ATGT trong mùa mưa bão.

Cử tri xã Hải Sơn (Hải Lăng) phản ánh: hiện nay, đường DT584 đoạn đi qua xã Hải Sơn còn 950m xuống cấp chưa được tu sửa, gây mất ATGT cho người dân khi tham gia giao thông qua khu vực này, kiến nghị cấp trên quan tâm đầu tư sửa chữa.

Cử tri xã Hải Quế (Hải Lăng) kiến nghị: cầu Tân Vĩnh Định hiện nay đã xuống cấp trong khi lưu lượng xe lưu thông qua đây khá lớn và nhiều xe có trọng tải nặng gây mất ATGT. Kính đề nghị cấp trên quan tâm, khảo sát, sớm đầu tư nâng cấp cầu để đảm bảo ATGT cho người dân.

Cử tri thị xã Quảng Trị kiến nghị: Cấp trên cho sửa chữa đường Nguyễn Hoàng, hiện một số điểm hư hỏng gây mất an toàn giao thông; cử tri phường 1 kiến nghị về đoạn đường Lê Duẩn thường xuyên bị ngập úng khi có mưa lớn gây ảnh hưởng việc đi lại làm ăn và sinh hoạt của Nhân dân (ở Tổ số 2 và Tổ 12 thuộc khu phố 3) đề

ngợi các cấp có thẩm quyền quan tâm chỉ đạo các ngành liên quan nạo vét ở tuyến đường nói trên.

Cử tri xã Vĩnh Tú (Vĩnh Linh) kiến nghị: Tuyến đường nhựa đi qua địa bàn của xã do khối lượng vận tải hàng năm quá tải nên đã bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại và phục vụ kinh tế xã hội của địa phương. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để nâng cấp sửa chữa đảm bảo phục vụ người dân.

Cử tri phường Đông Giang (Đông Hà) kiến nghị: đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành đường ven sông Hiếu để đảm bảo cho nhân dân đi lại.

Cử tri phường Đông Thanh (Đông Hà) phản ánh thi công đường Hoàng Diệu còn nhiều bất cập như: một số trụ điện nằm ở lòng đường, bó vỉa và một số hố ga xây dựng lấn ra phần đất các tuyến đường nhánh, nối khu dân cư với đường Hoàng Diệu bị thất nút cổ chai làm chật hẹp các đường nhánh, gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến hoạt động của nhân dân. Đề nghị các cấp quan tâm kịp thời điều chỉnh phù hợp; Quá trình thi công cơ sở hạ tầng khu đô thị bắc sông Hiếu chậm, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đề nghị các cấp cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình.

Cử tri khu phố Tân Vĩnh (Đông Hà) phản ánh Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2 (thuộc khu phố Tân Vĩnh) đã được nhà nước đầu tư xây dựng và đấu giá quyền sử dụng đất từ năm 2008, đến nay, nhân dân sinh sống ổn định; tuy nhiên hệ thống hạ tầng đô thị chưa được quan tâm đầu tư như cây xanh vỉa hè và các công trình khác. Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2.

Cử tri Khu phố 1 (phường Đông Lương, Đông Hà) phản ánh chất lượng nước sinh hoạt tại khu phố 1 quá kém, vấn đề này cử tri đã phản ánh nhiều lần nhưng tình trạng trên vẫn chưa được khắc phục triệt để; kính đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết.

Cử tri nhiều xã trên địa bàn huyện Triệu Phong (xã Triệu Trung, Triệu Sơn, Triệu Tài, Triệu Lăng, Triệu Vân, Triệu An, Triệu Hòa...) đề nghị các cấp quan tâm cung cấp nguồn nước sạch để bà con yên tâm sử dụng sinh hoạt hàng ngày đảm bảo cho sức khỏe, vì nguồn nước ở các xã đã bị ô nhiễm nặng.

Đề nghị tỉnh xem xét mở thêm tuyến xe Buýt từ TT Bến Quan - Đông Hà để người dân đi lại thuận lợi.

3. Về lĩnh vực công thương

Cử tri xã Cam An (Cam Lộ) kiến nghị: Thực hiện phong trào “thắp sáng đường quê” trong xây dựng nông thôn mới nhân dân đã hưởng ứng đóng góp kinh phí để đầu tư xây dựng các tuyến điện thắp sáng và duy trì có hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay giá điện tăng cao, người dân không có điều kiện đóng góp để trả tiền điện hàng tháng. Kính đề nghị tỉnh xem xét, có chính sách hỗ trợ để duy trì hệ thống thắp sáng

bền vững; Một số tuyến đường điện nông thôn được đầu tư từ lâu đến nay đã xuống cấp gây mất an toàn lưới điện và ảnh hưởng đến mỹ quan nông thôn. Kính đề nghị ngành điện lực cần kiểm tra, khảo sát và có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp.

Cử tri xã Triệu Trung kiến nghị các cấp sớm hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng công trình điện của dự án ADB cho người dân. Các tuyến cáp dây điện thoại của các nhà mạng hiện nay không sử dụng nhưng vẫn để treo lơ lửng giữa các tuyến đường gây ảnh hưởng đến mỹ quan và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Vấn đề hàng nhái, hàng giả, kém chất lượng tràn lan trên thị trường, trong đó có các loại thuốc Bảo vệ thực vật gây thiệt hại đến tiêu dùng và sản xuất của người dân. Kính đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra và các biện pháp xử lý để hạn chế vấn đề trên.

4. Về lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường

** Về vấn đề đất đai, tài nguyên*

Cử tri xã Vĩnh Hà (Vĩnh Linh) kiến nghị cấp trên xử lý dứt điểm việc bàn giao đất Trung tâm làng Thanh Niên lập nghiệp cho UBND xã quản lý.

Cử tri xã Triệu Ái (Triệu Phong) kiến nghị tỉnh yêu cầu công ty Trường Thịnh giao lại cho địa phương quản lý những diện tích đất mà trước đây tạm thu hồi để phục vụ cho việc thi công đường

Cử tri xã Húc Nghi và các xã trên địa bàn huyện Đakrông kiến nghị tỉnh quan tâm Bóc tách, chuyển đổi diện tích đất của người dân đã trồng cây lâu năm tại các thôn Cựp và La Tó thuộc quản lý của Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông để giao lại cho người dân sản xuất (theo quyết định 3359).

** Về vấn đề môi trường*

Cử tri xã Cam An (Cam Lộ) kiến nghị: Trong khoảng thời gian từ 30 đến 40 ngày hệ thống xả thải Khu Công nghiệp Quán Ngang - Gio Linh thực hiện xả thải một lần, mùi hôi thối cuốn theo chiều gió đẩy vào các khu dân cư phía nam (trong đó có Trúc Kinh) gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của một bộ phận dân cư. Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh kiểm tra, có biện pháp chấn chỉnh sự việc trên.

Cử tri xã Hương Tân (huyện Hương Hóa) kiến nghị: Trên địa bàn xã có 04 nhà máy chế biến cà phê và 01 nhà máy dăm gỗ, các nhà máy chế biến cà phê và nhà máy dăm gỗ đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt là các nhà máy chế biến cà phê đã gây ô nhiễm các giếng nước của người dân trên địa bàn xã. Đề nghị các ngành chức năng sớm có biện pháp xử lý để bảo vệ môi trường sống cho nhân dân.

5. Về thuế, phí, lệ phí, giá dịch vụ

Cử tri xã Cam An (Cam Lộ) kiến nghị: Vấn đề quy định thu phí và lệ phí về lĩnh vực đất đai quá cao so với mức thu nhập của người dân, nhất là đối với những

hộ khó khăn khi giao dịch bảo đảm để vay vốn với các tổ chức tín dụng và những giao dịch liên quan đến sử dụng đất... Đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh hợp lý.

Cử tri xã Vĩnh Kim (Vĩnh Linh) kiến nghị: Người dân đi vay vốn ngân hàng đăng ký thế chấp sổ đỏ phải nộp phí trên 400.000 đồng, đến khi trả nợ xong cho ngân hàng phải làm thủ tục xóa thế chấp lại phải nộp thêm trên 400.000 đồng nữa. Như vậy việc thu phí dịch vụ công theo quy định của tỉnh là quá cao, đề nghị tỉnh xem xét lại phù hợp.

Cử tri xã Vĩnh Hà (Vĩnh Linh) kiến nghị: Trong quá trình làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng NN&PTNN, khi người dân làm ăn phát triển tốt, thu hồi vốn nhanh nhưng chưa đến kỳ hạn trả nợ, người dân trả nợ trước thời hạn thì bị phạt tiền, đề nghị tỉnh chỉ đạo có chính sách phù hợp; Người dân vay vốn tại các ngân hàng, tín dụng đều thế chấp sổ đỏ, nhưng khi người dân cần mượn bản sao sổ đỏ đã thế chấp tại các ngân hàng, thì Ngân hàng NN&PTNT huyện Vĩnh Linh photo bản sao cho người dân thu lệ phí 50.000đ/1 quyển. Trong lúc đó giá thị trường, chỉ thu 1.000đ/quyển. Như vậy, thu lệ phí như vậy có đúng quy định của Nhà nước hay không, đề nghị cấp có thẩm quyền chấn chỉnh kịp thời.

6. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội

Cử tri thị xã Quảng Trị có ý kiến về việc dạy thêm, học thêm ở trên địa bàn thị xã vẫn diễn ra rất phổ biến, không thấy có sự quản lý chặt chẽ theo quy định. Đề nghị ngành giáo dục đào tạo có phương án quản lý tốt vấn đề dạy thêm, học thêm đúng quy định của Bộ giáo dục.

Cử tri xã Vĩnh Tú kiến nghị: Hiện nay tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học chậm được khắc phục, nên đã ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học đề nghị sở giáo dục và sở nội vụ sớm có biện pháp cân đối để giải quyết những bất cập nêu trên.

Cử tri xã Cam Nghĩa, Cam Thanh (Cam Lộ) kiến nghị: Vấn đề phối hợp giữa ngành Y tế và Bảo hiểm xã hội chưa tốt nên có tình trạng người dân khi nằm điều trị ở các bệnh viện trên địa bàn tỉnh chưa khỏi bệnh đã phải xuất viện và sau một thời gian ngắn lại phải nhập viện để điều trị. Như vậy có phải các cơ sở y tế muốn tăng số lượt bệnh nhân nhập viện để tính BHYT? Chất lượng thuốc được cấp qua BHYT chưa tốt, đề nghị ngành y tế xem xét, kiểm tra.

Cử tri các xã Hải Sơn, Hải An và một số xã trên địa bàn huyện Hải Lăng phản ánh: Hiện nay, cơ sở vật chất của các trạm y tế ở các xã và Trung tâm y tế huyện đã xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảo cho công tác khám, điều trị bệnh. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề về cơ chế, chính sách hỗ trợ để cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh của các trạm y tế ở tuyến huyện, xã, giảm tải bớt áp lực của bệnh viện tuyến trên.

Cử tri xã Vĩnh Lâm đề nghị hỗ trợ trang thiết bị cho trạm y tế xã vì thiết bị chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân (chưa có máy siêu âm).

Cử tri xã Vĩnh Hà (Vĩnh Linh) kiến nghị: Khi người dân đau ốm đến các cơ sở y tế trên địa bàn Huyện Vĩnh Linh để khám chữa bệnh nhưng do điều kiện cơ sở vật chất không đáp ứng đủ nhu cầu thì người dân xin chuyển tuyến lên trên thì các cơ sở gây khó khăn không giải quyết để chuyển viện.

Cử tri phường 2 (thị xã Quảng Trị) kiến nghị: Hồ xung quanh Thành Cổ có ống dẫn nước từ kênh Thủy lợi Nam Thạch Hãn vào hồ Thành Cổ, nhưng Ban quản lý Di tích Thành Cổ không sử dụng, để Hồ khô nước làm tăng áp lực từ phía bờ kè nên sạt lở thường xuyên, cỏ mọc nhiều, gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo Ban quản lý Di tích vệ sinh Hồ Thành Cổ tạo cảnh quan môi trường cho bộ mặt thị xã và du khách đến viếng thăm Thành Cổ; Thường xuyên cho nước từ ống dẫn nước từ kênh Thủy lợi Nam Thạch Hãn chảy vào hồ tránh để tình trạng bị khô nước, nhằm góp phần vào việc chỉnh trang đô thị của thị xã.

Cử tri xã Vĩnh Lâm (Vĩnh Linh) kiến nghị cần thúc đẩy nhanh việc thực hiện chính sách nhà ở cho người có công theo quyết định 22 của Thủ Tướng Chính phủ, hiện tại trên địa bàn xã đối tượng này còn lại khá nhiều.

7. Về lĩnh vực nội chính, pháp chế

Cử tri xã Cam Nghĩa, Cam Thanh (Cam Lộ) kiến nghị: Thời gian vừa qua thao trường bắn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên xảy ra việc hủy đạn nhưng không thông báo cho người dân được biết gây hoang mang và nguy cơ mất an toàn; đồng thời việc hủy đạn có chất lân tinh đã gây ô nhiễm xuống nguồn nước ở địa phương. Kính đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành liên quan kiểm tra chấn chỉnh, xử lý.

Cử tri các xã Ba Nang, Tà Long (Đakrông) kiến nghị cấp trên sớm có chủ trương giải thể thôn Ngược xã Ba Nang để thành lập thôn Ngược xã Tà Long.

Cử tri các phường (thành phố Đông Hà), cử tri xã Xy (Hương Hóa), cử tri xã Vĩnh Tú (Vĩnh Linh) kiến nghị: Khoản kinh phí hoạt động đối với đoàn thể 8.000.000 đồng/tổ chức/năm là quá thấp không đáp ứng kinh phí hoạt động, đề nghị tỉnh xem xét tăng mức khoản kinh phí và giữ nguyên khoản kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp khu phố là 5.500.000đ/năm.

Cử tri thành phố Đông Hà và cử tri xã Vĩnh Lâm (Vĩnh Linh) kiến nghị: theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng trị thì chế độ phụ cấp đối với một số người hoạt động không chuyên trách ở phường và khu phố quá thấp, trường một số đoàn thể ở khu phố không có phụ cấp, trong khi khối lượng công việc tăng lên sau khi sáp nhập khu phố. Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí hoạt động, chế độ chính sách đối với những người này.

Cử tri xã Vĩnh Tú kiến nghị: Thực hiện chủ trương Công an chính quy về làm trưởng Công an xã, nhưng thực tế hiện nay việc bố trí chức danh Trưởng công an xã hiện tại, nhất là đối với các xã sát nhập còn khó khăn, mặt khác cơ sở vật chất để bố trí nơi ăn chỗ ở cho công an chính quy ở xã còn gặp nhiều khó khăn, đề nghị tỉnh cần có chính sách hợp lý.

19 hộ dân thuộc khu tập thể đường Sắt (khu phố 1, phường 5, thành phố Đông Hà) kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, tạo điều kiện để các hộ dân thực hiện các thủ tục về đất đai, sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống.

II. Những ý kiến, kiến nghị nhiều lần của cử tri

**** Ý kiến, kiến nghị nhiều lần chưa được giải quyết:***

Cử tri xã Vĩnh Hà kiến nghị: Qua nhiều lần TXCT người dân thôn Khe Trỏ đã có kiến nghị về cấp đất sản xuất cho các hộ di dân ở Khe Trỏ nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được, vậy đề nghị tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết dứt điểm (*theo báo cáo tổng hợp YKKN của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Vĩnh Linh*).

Cử tri xã Vĩnh Tú (Vĩnh Linh) kiến nghị: Tuyến kênh mương từ thôn Tây đến Trường Kỳ được đầu tư xây dựng kiên cố hóa nhưng đến nay đã bị hư hỏng nặng không thể phục vụ tưới tiêu, cử tri đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết, đề nghị tỉnh, huyện cần có giải pháp tháo dỡ hoặc xây dựng lại để phục vụ tưới tiêu cho bà con nhân dân (*theo báo cáo tổng hợp YKKN của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Vĩnh Linh*)

**** Kiến nghị đã có văn bản trả lời, giải quyết:***

Cử tri các xã trên địa bàn huyện Triệu Phong, cử tri thị xã Quảng Trị và cử tri xã Vĩnh Lâm (Vĩnh Linh) kiến nghị: dịch tả lợn Châu phi xảy ra trên địa bàn đã lâu, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế của Nhân dân. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi lợn bị thiệt hại để bà con có nguồn vốn tái đàn sản xuất, ổn định cuộc sống; một số trường hợp người dân (ở xã Vĩnh Lâm) đã nộp số hồ sơ đã gần 1 năm nhưng chưa được hỗ trợ (*nội dung này đã được UBND tỉnh trả lời tại mục 2, phần I, văn bản số 215/BC-UBND ngày 14/11/2019 đã được đăng trên trang Thông tin HĐND tỉnh, mục tài liệu TXCT*).

Cử tri phường An Đôn (thị xã Quảng Trị) kiến nghị tỉnh chỉ đạo để thi công đường Cứu hộ cứu nạn An Đôn đoạn từ Quốc lộ 1A lên Trụ sở UBND phường An Đôn để tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại (*nội dung này đã được UBND tỉnh trả lời tại mục 3, phần II, văn bản số 215/BC-UBND ngày 14/11/2019 đã được đăng trên trang Thông tin HĐND tỉnh, mục tài liệu TXCT*).

Quá trình tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, qua theo dõi, có ý kiến đã kiến nghị nhiều lần đến kỳ họp, cơ quan có thẩm quyền đã có văn bản trả lời. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh không tổng hợp vào báo cáo này, đề nghị các Đại biểu HĐND tỉnh cập nhật, thông báo kết quả trở lại với cử tri; trường hợp không đồng

tình với kết quả giải quyết, đề nghị Đại biểu chất vấn trực tiếp cơ quan chuyên môn tại kỳ họp. Đối với kiến nghị của cử tri đề nghị Trung ương xem xét, giải quyết, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trên đây là tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13, Thường trực HĐND báo cáo HĐND tỉnh biết để giám sát và đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, xem xét, đôn đốc giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND, UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh VP, các Phó CVP;
- Lưu: VT, TH.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Dũng